



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ

สังกัดกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง เลื่อนกำหนดการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในระหว่างวันที่ ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นั้น

เนื่องจากได้มีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓๐) กำหนดให้เขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดโดยห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าคน ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว จึงอาศัยอำนาจตามคำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๖๖๓๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จึงมีประกาศ ดังนี้

๑. เลื่อนกำหนดการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีการกำหนด วัน เวลา และสถานที่ของการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการแล้ว จะได้มีประกาศให้ทราบ ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือทาง [www.prachuapkhirikhan.go.th](http://www.prachuapkhirikhan.go.th)

๒. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จัดส่งแฟ้มผลงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัครทุกตำแหน่ง (แยกตามตำแหน่งและหน่วยงานที่สมัคร) ตำแหน่งละจำนวนไม่เกิน ๕ หน้า ระบุชื่อ - นามสกุล และตำแหน่งที่สมัครสอบ ให้คณะกรรมการฯ ทั้ง ๒ ช่องทาง ดังนี้ ๑) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [hrpkn0017.5@gmail.com](mailto:hrpkn0017.5@gmail.com) ในรูปแบบไฟล์ PDF ภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ และ ๒) ทางไปรษณีย์ ถึง สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถนนสละชีพ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐ ภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยถือวันประทับตราทางไปรษณีย์หรือวันส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

๓. กรณีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่มีเครื่องหมาย \* เอกสารประกอบการสมัครยังไม่ครบ ตามประกาศคณะกรรมการฯ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ให้ผู้นั้นดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ยังไม่ครบ ให้คณะกรรมการฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [hrpkn0017.5@gmail.com](mailto:hrpkn0017.5@gmail.com) โดยระบุหัวข้อเรื่อง “เอกสารประกอบการสมัคร” ชื่อ - นามสกุล และหมายเลขลำดับการสมัคร ภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ หากไม่ดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะไม่รับพิจารณาและไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่ของการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เฉพาะกิจ มีความจำเป็นจะต้องดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จึงมีหน้าที่ต้องติดตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ทางเว็บไซต์ [www.prachuapkhirikhan.go.th](http://www.prachuapkhirikhan.go.th) หรือช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆที่จังหวัดกำหนด ด้วยตนเองเป็นประจำ ซึ่งจะไม่มีการแจ้งประกาศให้ทราบเป็นการเฉพาะรายบุคคลแต่อย่างใด

ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ

สังกัดกระทรวงมหาดไทย